

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มกรุงศรี”) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเพื่อให้คุณมั่นใจว่า กลุ่มกรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลของคุณ กลุ่มกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณ ดังนี้

สำนักงาน / สาขา	วันที่	เวลา
ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____	

โปรดอ่านและทำเครื่องหมายในช่อง เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมตามความประสงค์ของคุณ

แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานมิตีค่าขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ส่วนที่ 1 : เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้า และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

	ยินยอม	ไม่ยินยอม
<p>● เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสารและกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรเพื่อคุณ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ในการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างหรือไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณมีหรือเคยมี และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเปิดเผยเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แก่บริษัทในกลุ่มกรุงศรี*</p> <p><i>(รายชื่อบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม QR Code นี้)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>● เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสารและกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่คัดสรรเพื่อคุณ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ได้รับจากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ในการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างหรือไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณมีหรือเคยมี และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเปิดเผยเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แก่พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรี**</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>● เพื่อให้คุณได้รับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณมากที่สุด คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลของคุณ ให้แก่ผู้ให้บริการของกลุ่มกรุงศรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างจากประเทศไทย เช่น ผู้ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ การตลาด การโฆษณา และ/หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณ และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึง สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณและบุคคลเหล่านั้นต่อไป</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



หมายเหตุ: *รายชื่อของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม URL นี้
<https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx>

**พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรี ได้แก่
ประเภทกิจการด้านการประกันภัย: 1) บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ, 3) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), 4) บมจ. ซันบี โกลด์ แอสซิวรันซ์, 5) บมจ. ซันบี ลามัคคีประกันภัย, 6) บมจ. ไทยประกันชีวิต, 7) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, 8) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย, 9) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย), 10) บมจ. พูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย), 11) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์), 12) บมจ. แอ็กซ่าประกันภัย, 13) บมจ. ทิพยประกันภัย, 14) บมจ. ชมเปาะ ประกันภัย (ประเทศไทย), 15) บมจ. คัมภีร์ไทยประกันภัย (ประเทศไทย), 16) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

ประเภทกิจการด้านการเงินอื่น ๆ: 1) บจก. จีฟีน เซอร์วิส เซล (ที)
ประเภทกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: 1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
ประเภทกิจการด้านการขนส่ง/การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 1) บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลในประเภทกิจการที่คุณให้ความยินยอมไว้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นให้คุณทราบผ่านช่องทางที่กลุ่มกรุงศรีและ/หรือหน่วยงานทางการกำกับกำหนด พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนั้น หากคุณไม่ปฏิเสธภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่กลุ่มกรุงศรีแจ้ง จะถือว่าคุณตกลงให้กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนั้นได้

โปรดอ่านและทำเครื่องหมายในช่อง เพื่อพิจารณาให้ความยินยอมตามความประสงค์ของคุณ

แบบฟอร์มการขอความยินยอมนี้ หากคุณไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถได้รับบริการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ ได้

ส่วนที่ 2 : เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

	ยินยอม	ไม่ยินยอม
<ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้คุณสะดวกและปลอดภัย ด้วยการให้ข้อมูลชีวภาพของคุณ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) ในการระบุและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer (E-KYC)) การสร้างและใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมต่างๆ (Electronic Signature and Electronic Transaction) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสมัครไว้ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชีวภาพของคุณ ที่ได้รับจากคุณโดย ตรงหรือจากแหล่งอื่น และเปิดเผยข้อมูลชีวภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการที่คุณสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกรุงศรี***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับคุณ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เปิดเผยส่งหรือโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ ให้แก่ (1) หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกรุงศรี*** (2) MUFG Bank, Ltd. และบริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. **** รวมทั้งบริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างจากประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none">● เพื่อให้สะดวกในการจัดทำสัญญาหรือใช้บริการกับกลุ่มกรุงศรี คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของคุณ เกี่ยวกับความพิจารณา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

คุณได้อ่านและรับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอความยินยอม และเข้าใจว่าสามารถใช้สิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี และสิทธิต่างๆ ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีที่ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code นี้



ข้าพเจ้าให้ความยินยอมตามที่ระบุไว้ข้างต้นและรับทราบประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีแล้ว

(_____)

ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:

***หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกรุงศรี คือ ผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี (agent) ผู้รับจ้างช่วงงานต่อของกลุ่มกรุงศรี (subcontractor)

****บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง:

1. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ
2. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 15% แต่น้อยกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญทางการเงิน การลงทุน การดำเนินงานธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท หรือ
3. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงหรือทางอ้อมรวมกันแล้วมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทเช่นเดียวกับข้อ 2 ข้างต้น